

PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON PHÚC ĐỒNG

Số ~~11~~7/BC-MNPD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long Biên, ngày 19 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ
(Tháng 6/2020)

I. Tình hình chung nhà trường:

- Tổng số HS: 570
- Số giáo viên: 42
- Số liệu về thiết bị CNTT:

TT	Thiết bị	Phục vụ quản lý	Phục vụ giảng dạy (GV)	Phục vụ học tập (HS)
1	Máy tính	09	20	25
2	Máy chiếu			14
3	Máy chiếu projector			01
4	Máy chiếu đa vật thể			03
5	Hệ thống âm thanh GD		03	20
6	Máy in	06	15	



7	Loa máy tính			27
8	Bảng tương tác			02
9	Tai nghe			30

II . Môi trường chính sách và nguồn nhân lực

TT	Nội dung	Kết quả thực hiện	Kinh phí thực hiện	Đề xuất, kiến nghị
1	Công tác thực hiện kế hoạch mô hình	Thực hiện đúng kế hoạch và tiến độ với kết quả tốt.		
2	Duy trì, bảo trì, kiểm soát, khai thác cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đã được lắp đặt	<p>Chế độ bảo trì: CB CNTT thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và bảo trì bảo dưỡng kịp thời khi được phản ánh từ phía người dùng, đảm bảo các thiết bị hoạt động tốt.</p> <p>- Có sổ cập nhật tình hình sử dụng trang thiết bị online qua mạng LAN, CB CNTT thường xuyên cập nhật và quan tâm tới mục báo hỏng để kịp thời khắc phục sửa chữa, bổ sung hoặc thay thế.</p>	1.700.000	Hệ thống mạng trên nền tảng cũ của trường nên khó trong việc thể hiện 3 lớp
3	Kỹ năng vận hành các TB CNTT của CB, GV	<p>- Biết sử dụng MT, MC: 41/41 giáo viên - tỷ lệ: 100%</p> <p>- Biết sử dụng bảng TT: 41/41 giáo viên - tỷ lệ: 100%.</p> <p>- Trong tháng 8: Trường tổ chức hoạt động ngoại khóa môn tạo hình và sử dụng BTT để hướng dẫn trẻ vẽ.</p> <p>+ Giáo viên tổ chức cho trẻ thực hành kỹ năng tự phục vụ và giới thiệu về trường - lớp thông qua việc trình chiếu, trải nghiệm có sử dụng BTT và các phương tiện CNTT khác.</p> <p>- Tổ chuyên môn vẫn tiếp tục duy trì các nhóm</p>	500.000	

		giáo viên tự học gồm các nhóm học kỹ năng sử dụng BTT và các phần mềm thiết kế, xây dựng bài giảng điện tử, phim hoạt hình hiệu quả để dạy trẻ.		
4	Hệ thống hồ sơ quản lý của mô hình	Hệ thống hồ sơ văn bản quản lý mô hình trường học điện tử đầy đủ theo quy định, online trên mail hosomnphucdong@gmail.com , cập nhật kịp thời đúng tiến độ lên cổng TTĐT và có liên kết với mail của phòng GD.		
5	Công tác kiểm tra đánh giá	- Tiến hành đánh giá trong tháng, đánh giá kỹ năng ứng dụng CNTT từng giáo viên qua các buổi dự giờ thăm lớp.		
6	Công tác khác	- Nhà trường thường xuyên tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm về công tác ứng dụng CNTT: tổ chức hoạt động sử dụng hiệu quả BTT, MC.... - Tổ chức tập huấn CNTT có sử dụng máy chiếu, Âm thanh trên Hội trường. - Thường xuyên quay chụp và báo cáo hình ảnh, cập nhật tin bài lên trang thông tin điện tử kịp thời đúng tiến độ. - Thiết bị âm thanh trên Hội trường được sử dụng thường xuyên để tập văn nghệ chuẩn bị cho ĐH Chi bộ và Khai giảng.		



Đánh giá chung:

- Thực hiện kế hoạch thí điểm mô hình trường học điện tử theo đúng tiến độ đề ra. Thực hiện đúng hệ thống hồ sơ quản lý mô hình theo hướng dẫn của cấp trên.
- Khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng, trang thiết bị được lắp đặt.
- CBGVNV vận hành tốt các thiết bị CNTT.
- Tiếp tục tổ chức các buổi tập huấn về CNTT cho GVNV trong tháng 8.

- Với các hình thức tạo nhóm tự học, giáo viên ý thức rất cao, không quản ngại thời gian, tự giác đôn đốc nhau lên phòng máy luyện tập các kỹ năng ứng dụng CNTT và BTT, máy chiếu đa vật thể.

- Tiếp tục duy trì công tác kiểm tra đánh giá, báo cáo hàng tháng, chia sẻ online với PGD.

III. Công tác triển khai ứng dụng:

TT	Nội dung	Kết quả	Kinh phí thực hiện	Đề xuất, kiến nghị
1	Ứng dụng trong quản lý và điều hành	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống camera: Hoạt động tốt - Email: Sử dụng tích cực hiệu quả hệ thống email trong chuyên môn cũng như trong thông báo, phân công nhiệm vụ, chuyển nội dung tập huấn, chỉ đạo tới từng thành viên trong nhà trường. - Hệ thống mạng LAN được sử dụng trong trường kiểm soát về nội dung đăng ký lịch học tại các phòng chức năng, báo hỏng, tình trạng sử dụng trang thiết bị và báo ăn hàng ngày hiệu quả. Tin bài của các lớp chuyển lên mục tin bài chưa duyệt của BGH qua hệ thống mạng LAN. - Hướng dẫn và đôn đốc giáo viên cập nhật lên lớp 2 trường học điện tử để nhận các thông tin liên quan cần thiết. - Đăng tải các thông tin về Kế hoạch và thông báo tuyển sinh lên trang thông tin điện tử, đảm bảo điều hành công tác tuyển sinh tốt. <p>* Đánh giá việc sử dụng các phần mềm phục vụ quản lý đang sử dụng Các phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý vẫn được sử dụng hiệu quả.</p>		
2	Ứng dụng trong giảng dạy và học tập	<ul style="list-style-type: none"> - Ứng dụng các phần mềm dạy học: + Phần mềm power point: 100% gv đã biết thiết kế các bài giảng, trò chơi với phần mềm powerpoint trong giảng dạy hàng ngày với chất lượng tương đối tốt và 		

	<p>liên tục.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Phần mềm Star board softwear: Mỗi giáo viên đã có ý thức đăng ký sử dụng và xây dựng bài giảng sử dụng bảng tương tác. + 25% giáo viên đã khai thác tốt ứng dụng phần mềm ActivInspire thiết kế các trò chơi phát triển tư duy cho trẻ trên BTT. + Phần mềm Kidsmart: BGH phân lịch rõ ràng các ca học trên phòng Kidsmart và gv các lớp nghiêm túc thực hiện thường xuyên theo lịch. + Phần mềm tiếng Anh Eduplay: Nhà trường bắt đầu triển khai cho trẻ làm quen với Tiếng Anh qua phần mềm Eduplay. + Các phần mềm cắt ghép nhạc, video, photoshop được ứng dụng thường xuyên để xây dựng bài dạy hàng ngày. + 100% GV soạn bài, lập kế hoạch trên máy tính. - Sử dụng trang thiết bị hiện đại: 97% số hoạt động có sử dụng các phương tiện trang thiết bị điện tử như máy tính, máy chiếu, loa di động, BTT, TV, đàn, đài..... 	800.000	
3	<p>Ứng dụng trong giảng dạy và học tập</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số tiết sử dụng TB CNTT trên lớp học: 98% các tiết học có thể sử dụng CNTT đều được GV sử dụng triệt để và hiệu quả. - Duy trì lịch khai thác phòng kidsmart và các phần mềm kidsmart mỗi lớp 2 tiết/tuần. - Số tiết sử dụng bảng tương tác : 56 - Số CĐ sử dụng TB máy tính máy chiếu: tháng 10 không tổ chức chuyên đề nhưng các lớp vẫn lên đăng ký và tiến hành dạy hàng ngày cho trẻ. 		



4	Cổng thông tin điện tử	Số lượng truy cập: 113270 Số tin bài: 7689 Số bài chuyên sâu: 1163 Số văn bản cập nhật: 987 Số bài giảng điện tử: 115 Số bài giảng E-learning cập nhật: (tính cả trên lớp 1 và lớp 2):310 Số giáo án điện tử cập nhật: 145 Tổng số tài nguyên: 1156		
5	Ứng dụng khác	<ul style="list-style-type: none"> - Ứng dụng trong công tác truy cập, tìm kiếm thông tin, dữ liệu dạy học trên mạng được triển khai thường xuyên, liên tục trong CBGV. - Ứng dụng các phần mềm thiết kế trò chơi, bài giảng điện tử tốt. - Nhà trường duy trì thực hiện ứng dụng có hiệu quả mạng LAN toàn trường vào việc báo ăn hàng ngày, theo dõi việc sử dụng các trang thiết bị ở các bộ phận, cũng như báo lỗi, báo hỏng hóc các trang thiết bị. Các lớp gửi tin bài và ban biên tập duyệt tin bài cho các lớp đều đặn hàng ngày, hiệu quả 		

Đánh giá chung:

- CBGVNV thường xuyên ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, giảng dạy và học tập. Sử dụng thường xuyên, hiệu quả các phần mềm quản lý, giảng dạy và học tập.
- Duy trì các phần mềm tư duy trí tuệ phục vụ học tập, khai thác cho học sinh tại phòng kidsmart.
- Cổng thông tin điện tử đầy đủ số lượng bài theo chuyên mục, tin bài cập nhật kịp thời. tuy nhiên một số tin bài đăng tải chưa kịp tiến độ ảnh hưởng đến tính thời sự của nội dung thông tin.
- Cập nhật kịp thời và đầy đủ những thông tin liên quan đến nội dung tuyển sinh đầu cấp, kết quả đạt được là công tác tuyển sinh diễn ra đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng.
- Cập nhật kịp thời thông tin tình hình dịch Sốt xuất huyết tại các thời điểm.
- Kho tài nguyên còn thiếu một số hình ảnh hoạt động của nhà trường.
- Thiếu Video hoạt động của nhà trường. Hướng khắc phụ: nhà trường vẫn tiếp tục chỉ đạo tổ chuyên môn hoàn thành.

IV. Khai thác cơ sở hạ tầng của mô hình:

TT	Nội dung	Kết quả	Kinh phí thực hiện	Đề xuất, kiến nghị
1	Duy trì, bảo trì, kiểm soát, khai thác cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đã được lắp đặt	Chế độ bảo trì: Nhân viên CNTT thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và bảo trì bảo dưỡng kịp thời khi được phản ánh từ phía người dùng, khắc phục và xử lý sự cố ngay khi phát hiện, đảm bảo các thiết bị hoạt động tốt. Các trang thiết bị được sử dụng thường xuyên, đảm bảo đúng quy trình.		
2	Các thiết bị phục vụ quản lý, giảng dạy học tập: Máy tính, projector, máy chiếu đa vật thể	Các thiết bị đang được sử dụng hoạt động với công suất tốt.		
3	Hệ thống mạng	Đã vận hành hệ thống đường mạng, mạng không dây và mạng LAN tốt.		
4	Hệ thống Camera	- Hệ thống camera: đang chạy ổn định		
5	Hệ thống điện	Hoạt động tốt, đảm bảo không bị gián đoạn		
6	Thiết bị khác	Các thiết bị khác như máy photo, máy scan... hoạt động ổn định.	600.000	

Đánh giá chung:

- Trang thiết bị, cơ sở hạ tầng hoạt động ổn định, đáp ứng đảm bảo yêu cầu sử dụng trong công tác quản lý điều hành cũng như giảng dạy và học tập. Các hệ thống đều được vận hành tốt, ổn định

- Đảm bảo tốt các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ tổ chức các tiết chuyên đề, kiến tập cấp trường, quận và thành phố.

Tồn tại:

- Một số trang thiết bị đã được cấp từ các năm trước bị hỏng hóc qua quá trình sử dụng (Máy in, jack loa...)

Hướng khắc phục:

- Đề xuất kiến nghị cấp trên xét duyệt và cấp thêm cho nhà trường 01 bảng tương tác, 02 máy chiếu đa vật thể và 06 máy chiếu projector, để Nhà trường đảm bảo vận hành mô hình trường học điện tử một cách hiệu quả nhất

Nơi nhận:

- PDG (để b/c) ;
- Lưu VP:

HIỆU TRƯỞNG



Đỗ Thị Thanh Tâm